

Số: 155 /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 04 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
Tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5
trên địa bàn huyện Tuần Giáo

Thực hiện Văn bản số 1192/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5, UBND huyện Tuần Giáo báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 trên địa bàn huyện với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức trực dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5

UBND huyện đã ban hành Văn bản số 464/UBND-VP ngày 27/4/2020 về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, qua đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trực cơ quan, đơn vị từ ngày 30/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020, thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo nếu có những vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh xảy ra thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định.

2. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

Các lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, đơn vị trực chiến, tuần tra nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động trong mọi tình huống. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp.

3. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

UBND huyện đã ban hành Văn bản số 469/UBND-VP ngày 29/4/2020 về kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, 134 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua đó chỉ đạo lực lượng chức năng hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông trong dịp Lễ cũng như các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn, va chạm giao thông, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, giao thông thông suốt, không xảy ra ách tắc; các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

4. Công tác phòng chống cháy nổ, cấp cứu và một số công tác khác

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy nổ, nhất là tuyên truyền các biện pháp PCCC trong hộ gia đình, việc sử dụng điện, đun nấu, kiểm tra nguồn lửa, điện, chất cháy vào thời điểm có nguy cơ cháy cao. Chuẩn bị các trang thiết bị và lực lượng để chủ động cho công tác PCCC tại chỗ khi có tình huống xảy ra. Duy trì tốt công tác đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn nên trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 không xảy ra vụ việc cháy, nổ.

Lực lượng y bác sỹ trực, cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân được đảm bảo trong suốt thời gian nghỉ lễ 30/4 - 01/5.

Cung ứng điện, nước, dịch vụ viễn thông, truyền thanh, truyền hình được đảm bảo, không có sự cố xảy ra. Hoạt động giao thông vận tải thông suốt, không xảy ra ùn tắc, phục vụ đầy đủ, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn treo 30 cờ dây, 60 băng zôn treo tại các trục đường Quốc lộ, trụ sở cơ quan, đơn vị, trung tâm xã; lựa chọn các tin, bài, chương trình... hay, đặc sắc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, ưu tiên chuyên mục, chuyên trang và thời lượng phát sóng phù hợp tạo không khí tung bừng cho Kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, 134 năm ngày Quốc tế Lao động.

Trên đây là Báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- L/d UBND huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nữ Văn Đức